



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๕๑๐

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๒ หน้า มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวัน ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.ประกาศ ผลการ ประกวด ออกแบบ ศาลาที่พัก ผู้โดยสาร โฉมใหม่	matichon, khaosod, m๒fnews, posttoday, fm๙๑bkk, mgronline, facebook.com/fm๙๑ trafficpro,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทท.ว่า สำนักงานจรรยาจรและขนส่ง (สจส.) ได้รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาศาลาที่พัก ผู้โดยสารรถประจำทาง โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น ๖ กลุ่ม รวม ๑,๗๕๐ หลัง ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗๐ วัน ตั้งแต่เดือน ก.ย.๖๔ - พ.ค.๖๕ รวมทั้งรายงาน ผลการประกวดศาลาที่พักผู้โดยสารโฉมใหม่ ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ทีม Go๒๗ ศ.ศาลา รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินสด ๑๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ทีม Go๖๕ SiamCenter BusShelter รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ทีม Go๓๑ กรุงเทพฯ ก้าว รางวัลยอดเยี่ยมจากประชาชน ได้รับเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ทีม Go๖๕ SiamCenter BusShelter รางวัลชมเชย ได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ ทีม Go๕๖ รมโพธิ์ รมไทร ทีม Go๑๗ ศาลาแถว ทีม Go๘๖ ศาลานคร ทีม Go๔๔ Shape of Bangkok ทีม Go๕๘ Bus Station และทีม Go๕๘ ศาลารวมใจ ส่วนประเภทรักเรียนนักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด ๘๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ ทีม So๔๙ Bangkok Belonging ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ สจส.พิจารณา นำแบบที่ชนะการประกวดไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ และจะจัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะทั้ง ๒ ประเภทต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - พัฒนาศาลาที่พักผู้โดยสาร และจัดโครงการประกวด ออกแบบศาลาที่พักผู้โดยสารให้ มีความปลอดภัย มีน้ คง แข็งแรง และสะดวกสบาย รองรับการใช้งานของทุกคน	- สำนักงานจรรยาจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การพัฒนาศาลาที่พัก ผู้โดยสาร รวมทั้งการนำแบบ ที่ชนะการประกวดไปปรับใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพของ แต่ละพื้นที่
๒	รพว.กทท.ร่วม เป็นสักขีพยาน พิธีลงนาม MOU ศึกษา แนวทางร่วม ทุนโรงกำจัด มูลฝอยผลิต ไฟฟ้าเพื่อ สิ่งแวดล้อม	ข่าวสด, matichon, siamrath, naewna, khaosod, komchadluek, innnews, tna.mcot, thailandplus, js๑๐๐, mgronline, banmuang, matichon, thunhoon, nationtv	- พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รพว.กทท. กล่าวหลังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจการศึกษาแนวทางร่วมลงทุนโรงกำจัดมูลฝอยผลิตไฟฟ้า เพื่อสิ่งแวดล้อมระหว่างบริษัทนิวสกาย เอ็นเนอร์จี้ (ประเทศไทย) จำกัด กับการไฟฟ้า นครหลวง (กฟน.) ว่า กรุงเทพฯ มีปริมาณขยะที่ต้องรวบรวมไปกำจัด ๑๐,๕๐๐ ตัน/วัน คาดในอีก ๕ ปี กรุงเทพฯ จะมีขยะ ๑๓,๐๐๐ - ๑๔,๐๐๐ ตัน/วัน ขณะที่ การฝังกลบเป็นการแก้ไขปัญหาก็ไม่ยั่งยืนและเกิดปัญหากลิ่นเหม็นส่งผลให้ สภาพแวดล้อมเป็นพิษ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีของเตาเผาใหม่ได้พัฒนาไปมาก จนอยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัย กทท.ได้ดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยระบบเตาเผา เพื่อผลิตไฟฟ้าที่มีขนาด ๕๐๐ ตัน/วัน เป็นโครงการแรก ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม โดยเปิดดำเนินการในปี ๕๙ และสามารถ	<u>ด้านบวก</u> - เพิ่มประสิทธิภาพการ กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ กรุงเทพฯ - ส่งเสริมความร่วมมือในการ ร่วมลงทุนโรงกำจัดมูลฝอย ผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม รองรับการขยายตัวของ พลังงานทางเลือกในเขต เมืองหลวง	- สำนักงานสิ่งแวดล้อม และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินโครงการกำจัด มูลฝอยด้วยวิธีการเผาใหม่ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช และหนองแขม

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับ กพน.ได้อย่างต่อเนื่องมาตลอด ๕ ปี - สำหรับบริษัท นิวสกาย เอ็นเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ทำสัญญากับ กทม.ในการลงทุนพัฒนาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตัน/วัน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโครงการศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและอ่อนนุช ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการและคาดว่าจะจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี ๖๗ โดยศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชได้ทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นเมื่อวันที่ ๙ - ๑๑ มี.ค.๖๔ ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนบริเวณรอบโครงการเป็นอย่างดี ส่วนศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมจะจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นในวันที่ ๒๙ - ๓๐ มี.ค.๖๔ และวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔		
๓	กทม.เดินหน้าก่อสร้าง ๓ เข็ม ภูมิภาคีรังสิต ๗๒ - ๓ พหลโยธิน ๕๐ คาดแล้วเสร็จปี ๖๖	ข่าวสด, แนวหน้า, naewna, khaosod	- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่าง ๓.ภูมิภาคีรังสิตกับ ๓.พหลโยธินว่า ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เข้าพื้นที่โครงการฯ และเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ช่วงที่ ๑ จาก ๓.ภูมิภาคีรังสิต - สะพานข้ามคลองลาดพร้าว และช่วงที่ ๒ จากสะพานข้ามคลองลาดพร้าว - ๓.เทพารักษ์แล้ว โดยโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่ ๓.ภูมิภาคีรังสิต ๗๒ ไปต่อเชื่อมกับ ๓.พหลโยธิน บริเวณซอยพหลโยธิน ๕๐ นอกจากนี้ ยังสามารถต่อเชื่อมไป ๓.เทพารักษ์ รวมระยะทาง ๒.๘ กม. รวมระยะเวลาก่อสร้างประมาณ ๗๒๐ วัน ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี ๖๖ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งสร้างโครงข่ายถนนตามแนวตะวันออกและแนวตะวันตกร่วมกับ ๓.เทพารักษ์ (จ.๑) ซึ่งระบบการจราจรในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นแนวเหนือใต้ ส่วนตามแนวตะวันตกตะวันออกปัจจุบันยังมีเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางไม่มาก โครงการนี้จึงเป็นหนึ่งในโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายการจราจร ซึ่งในอนาคตจะสามารถเชื่อมต่อไปยังโครงการอื่น ๆ ที่ กทม.อยู่ระหว่างดำเนินการ	<u>ด้านบวก</u> - เชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน	- สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่าง ๓.ภูมิภาคีรังสิตกับ ๓.พหลโยธินให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๔	กทม.มอบรางวัล อปพร.ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๔	เดลินิวส์	- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสถาปนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๖๔ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ อปพร.ดีเด่นว่า การดำเนินงานของ อปพร.มีเป้าหมายสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒๕๕๐ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็น	<u>ด้านบวก</u> - มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี ๖๔ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่	- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของศูนย์ อปพร. และ อปพร.ของ กทม.

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			อปพร.ซึ่งบุคคลเหล่านี้เข้ามาปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน สำหรับปีนี้ กทม.ได้พิจารณาคัดเลือกศูนย์ อปพร. และ อปพร.ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับ กทม. ๗ ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับ กทม. ๗ คน ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ระดับศูนย์ อปพร.กลาง ๗ แห่ง และ อปพร.ดีเด่นระดับศูนย์ อปพร.กลาง ๘ คน	ศูนย์ อปพร.และ อปพร.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น	
๕	กทม.พร้อมให้บริการวัคซีนใช้ขวดใหญ่ ๗ กลุ่มเสี่ยง ๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค.นี้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย	matichon, mgronline, thainews	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวว่า กทม.ได้เตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้บริการกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ๗ กลุ่ม ได้แก่ (๑) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ ๔ เดือนขึ้นไป (๒) เด็กอายุ ๖ เดือน - ๒ ปี (๓) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค (๔) ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๕ ปีขึ้นไป (๕) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ (๖) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ (๗) โรคอ้วน (น้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า ๓๕ กิโลกรัม/ตารางเมตร) ซึ่งรักษาในโรงพยาบาลสังกัด กทม. และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ทุกแห่ง โดยสามารถจองสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๔ ผ่าน ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย (๑) สายด่วน สปสช. โทร.๑๓๓๐ กด ๑ และ กด ๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. (ทั่วประเทศ) (๒) หน่วยบริการประจำ หรือในระบบบัตรทอง (ทั่วประเทศ) (๓) Line : @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ) ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. และ (๔) Health Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. - ๓๑ ส.ค.๖๔ ที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทั้ง ๖๙ แห่ง รวมทั้งโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน ๗ กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชน ๗ กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเว้นระยะในการรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-๑๙ ตามแนวทางและข้อเสนอแนะของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันโรค
๖	กทม.ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ กลุ่มเสี่ยงตลาดบางแคครบ ๖ วัน	mgronline, js๑๐๐, mcot, thansettakij, sonthitalk, thairath, nationthailand	- นายชินวรินทร์ ศิริภาค รป.กท. กล่าวถึงความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้กลุ่มเสี่ยงตลาดบางแคว่า วันที่ ๒๒ มี.ค.๖๔ เป็นวันสุดท้ายของการให้วัคซีนโควิด-๑๙ นอกสถานที่สำหรับกลุ่มเสี่ยงย่านตลาดบางแค มีผู้ลงทะเบียน ๑,๔๒๙ คน ได้รับวัคซีน ๑,๓๙๙ คน ไม่ได้ฉีด ๕๔ คน เนื่องจากสภาพร่างกายไม่พร้อมตามคำวินิจฉัยของแพทย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่	<u>ด้านบวก</u> - ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้กับกลุ่มเสี่ยงย่านตลาดบางแค ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อป้องกันและ	- สำนักงานแพทย์ สำนักงานอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามแผนฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ให้กับ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	๖,๘๔๒ คน ตามเป้าหมาย		คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเห็นชอบให้ กทม.ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เป็นกรณีฉุกเฉินให้กับผู้ที่ได้รับการสอบสวนโรคว่าเป็นผู้มีสัมผัสเสี่ยงในย่านตลาดบางแคทั้ง ๖ แห่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๑๙ มี.ค.๖๔ กทม.ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการที่บริเวณตลาดศิริเศรษฐินนท์ เขตบางแค และระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มี.ค.๖๔ ตั้งจุดบริการวัคซีนนอกสถานที่บริเวณวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ ซึ่งผลการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ รวม ๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๒ มี.ค.๖๔ มีผู้ลงทะเบียน ๖,๘๔๕ คน ได้รับความฉีด ๖,๘๔๒ คน จากที่ตั้งเป้าหมายให้วัคซีนโควิด-๑๙ แก่กลุ่มเสี่ยงได้ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ คน	ควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙	กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ
๗	กทม.ตรวจ เชิงรุกโควิด-๑๙ โรงงาน / ตลาด กว่า ๘๓,๐๐๐ ราย - เดินหน้า ตรวจในชุมชน อย่างต่อเนื่อง	มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, kaohoon, thairath, dailynews, khaosod, bangkokbiznews, thansettakij, naewna, thaipost,	- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. กล่าวว่า กทม. รายงานภาพรวมการค้นหาเชิงรุกในพื้นที่กรุงเทพฯ ๖ เขตที่ติดกับ จ.สมุทรสาคร ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตจอมทอง และเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้มีการตรวจคัดกรองประมาณ ๘๓,๐๐๐ ราย จากผลการตรวจเชิงรุกในโรงงาน ๑๒๘ แห่ง ๒๑,๔๕๘ ราย พบติดเชื้อ ๗๗ ราย หรือคิดเป็น ๐.๓๖% แบ่งเป็นเขตภาษีเจริญ ๔๖ ราย เขตบางแค ๑๐ ราย เขตบางบอน ๙ ราย และเขตบางขุนเทียน ๑๒ ราย ส่วนในพื้นที่อื่น ๆ แบ่งเป็นกลุ่มเขต กรุงเทพกลาง ค้นหา ๔,๖๕๒ ราย ไม่พบติดเชื้อ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ค้นหา ๙,๑๘๕ ราย ติดเชื้อ ๗ ราย กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร ค้นหา ๓๘,๖๒๕ ราย ติดเชื้อ ๔๓๘ ราย กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ค้นหา ๘,๔๖๐ ราย ติดเชื้อ ๖ ราย กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ค้นหา ๑๔,๓๐๑ ราย ติดเชื้อ ๒ ราย และกลุ่มเขต กรุงเทพใต้ ค้นหา ๘,๐๖๓ ราย ติดเชื้อ ๑ ราย สำหรับตลาดมีการค้นหาเชิงรุก ครบแล้ว ขณะนี้จะเน้นตรวจเชิงรุกในชุมชนเป็นหลัก	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ขยายผลในชุมชน ต่าง ๆ	- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การตรวจค้นหาเชิงรุก ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
๘	กทม. ร่วมกับ สธ.ตรวจคัด กรองเชิงรุก สถานักกัน	มติชน, posttoday, thairath, sondhitalk, naewna, acnews, newtv,	- นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัย สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึง กรณีสถานักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบางเขน กรุงเทพฯ ที่รับผู้ลักลอบ เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายจากทั่วประเทศมาดำเนินคดี ซึ่งได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อ	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือตรวจ คัดกรองเชิงรุกกลุ่มผู้ลักลอบ เข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย	- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
-	ตม.บางเขน	thailandplus, thairgov	โควิด-๑๙ ร่วมกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปคัดกรองเชิงรุก ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มี.ค.๖๔ โดยตรวจผู้ต้องกักและเจ้าหน้าที่ทุกคน รวม ๑,๕๕๖ ราย พบติดเชื้อเพิ่ม ๓๑๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔ มีผู้ติดเชื้อสะสม ๓๙๕ ราย	สถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บางเขน กรุงเทพฯ	ตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายในสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมือง บางเขน กรุงเทพฯ รวมทั้ง การติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จากกรณีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์